

ระบบการจัดสรรสถานที่เรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) 2024

คำถามที่พบบ่อย

การประกาศผลของ SSPA

(1) **คำถาม** หากพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่สามารถกลับไปโรงเรียนเพื่อรับผลประกาศของการจัดสรรตามวันเวลาที่กำหนดของการแจ้งผลซึ่งได้ประกาศออกมาแล้ว (กล่าวคือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2024) หรือ ไม่สามารถลงทะเบียนกับทางโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในวันที่ 11 และ 12 กรกฎาคม พวกเขาควรทำอย่างไร?

คำตอบ (ก) หากพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่สามารถกลับไปโรงเรียนเพื่อรับผลการจัดสรรและไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของการลงทะเบียนให้สำเร็จสิ้นได้กับทางโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรไว้ด้วยตนเอง พวกเขาควรขอหนังสืออนุญาตจากครูใหญ่ของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของบุตรหลานเพื่อให้ตัวแทนทำหน้าที่ในนามของพวกเขา สำหรับรายละเอียดต่างๆ กรุณาติดต่อโรงเรียนประถมศึกษาตามลำดับ ในวันที่เข้ารับผลการจัดสรร ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตควรแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเขา/เธอเพื่อใช้ในการรับใบสลิปการรับเข้าเรียนด้วยตัวเองพร้อมด้วยจดหมายมอบฉันทะเพื่อการลงทะเบียนการเข้าเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา 1 ของนักเรียนคนดังกล่าวจากโรงเรียนประถมศึกษาแห่งนั้น เพื่อที่จะทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนต่าง ๆ เสร็จสิ้นในวันที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้น การจัดสรรสถานที่เรียนของมัธยมชั้นปีที่ 1 (S1) จะไม่ได้รับการสงวนไว้

(ข) หากพ่อแม่/ผู้ปกครองประสบปัญหาอย่างแท้จริงในการลงทะเบียนกับทางโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยตัวเอง หรือ ตัวแทนที่รับการอนุญาตของพวกเขา พวกเขาควรแจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับจัดสรรเหล่านั้น หรือแผนกจัดสรรที่เรียน (SPA) ของกระทรวงศึกษาธิการ (EDB) ทราบ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียน เพื่อให้สามารถจัดการลงทะเบียนแบบอื่น ๆ ได้ทันเวลา หากไม่ทำเช่นนั้น ถือว่าพ่อแม่/ผู้ปกครองสละสิทธิ์ในโรงเรียนดังกล่าว

(2) **คำถาม** หากนักเรียนได้ทำเอกสารการจัดสรรโรงเรียนหายก่อนถึงระยะลงทะเบียน พวกเขาควรทำอย่างไร?

คำตอบ หากนักเรียนได้ทำเอกสารการจัดสรรสถานที่เรียนสูญหายก่อนระยะเวลาลงทะเบียน พวกเขาควรสมัครเพื่อขอรับเอกสารทดแทนให้โดยเร็วที่สุด นักเรียนหรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตควรนำเอาบัตรประจำตัวนักเรียนฉบับจริงและเอกสารการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาที่เด็กได้เรียน (ตัวอย่างเช่น หนังสือแสดงผลการเรียน หรือ Primary 6 Student Record Forms) และดำเนินการตามขั้นตอนการทดแทนได้ที่แผนก SPA ของ EDB (ที่อยู่: Podium Floor, West Block, Education Bureau Kowloon Tong Education Services Centre, 19 Suffolk Road, Kowloon Tong, Kowloon) ในระหว่างเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น. ถึง 13.00 น. และ 14.00 น. ถึง 18.00 น. ปิดให้บริการทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยมีค่าธรรมเนียม HK\$125 หากนักเรียนได้ทำเอกสารการจัดสรรสถานที่เรียนหายภายในระยะเวลาลงทะเบียนที่กำหนด พวกเขาควรติดต่อกับแผนก SPA ของ EDB ที่หมายเลข 2832 7740 หรือ 2832 7700 โดยเร็วที่สุด

(3) **คำถาม** หากผู้ปกครองต้องการสมัครให้บุตรหลานของพวกเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนอีกแห่งหลังจากมีการประกาศผลการจัดสรรสถานที่เรียนแล้ว หรือ บุตรหลานของพวกเขาได้รับการเสนอจากโรงเรียนแห่งอื่นหลังจากการลงทะเบียน พวกเขาควรทำอย่างไร?

คำตอบ ด้วยเหตุผลหลายประการ ผู้ปกครองอาจต้องการที่จะสมัครให้บุตรหลานของพวกเขาได้เข้าเรียนในอีกโรงเรียนหนึ่ง ในกรณีนี้ ผู้ปกครองสามารถที่จะสมัครกับทางโรงเรียนดังกล่าวได้โดยตรง แต่บุตรหลานของพวกเขาจะได้รับเลือกให้เข้าเรียนหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ผู้ปกครองควรรับทราบมาก่อนที่บุตรหลานของพวกเขาจะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนจากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง ผู้ปกครองควรลงทะเบียนกับทางโรงเรียนที่รับการจัดสรรไว้ภายในระยะเวลาการลงทะเบียนที่กำหนด หากไม่ทำเช่นนั้นถือว่าคุณสละสิทธิ์ในที่เรียนที่ได้รับจัดสรร

หากว่าโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งได้รับการตอบรับให้นักเรียนเข้าเรียน นักเรียนจะต้องนำเอาใบสลิปการรับเข้าเรียนจากโรงเรียนที่พวกเขาได้ลงทะเบียนไว้ไปให้กับทางโรงเรียนที่พวกเขาได้ขอสมัครเพื่อทำการโยกย้ายเข้าเรียน เมื่อนักเรียนได้รับใบสลิปการรับเข้าเรียน โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรไว้นั้นก็จะยกเลิกการลงทะเบียนและการจัดสรรที่นั่ง S1 จะไม่ได้รับการสงวนไว้สำหรับนักเรียนคนดังกล่าว

(4) คำถาม นักเรียนจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่น ๆ หรือไม่?

คำตอบ นักเรียนจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้:

- (ก) นักเรียนอาจได้รับเข้าเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นผ่านขั้นตอนการจัดสรรแบบพิจารณาพิเศษ (DP) แล้ว
- (ข) นักเรียนอาจได้รับการจัดสรรที่เรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นที่ได้เลือกไว้ในส่วน A “โรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัดตัวเลือก” จากขั้นตอนการจัดสรรของส่วนกลาง (CA) แล้ว
- (ค) แต่ละเครือข่ายโรงเรียนจะประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมทั้งหมดภายในเขตพื้นที่และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่อื่นจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครอง นักเรียนอาจจะได้รับการจัดสรรที่เรียนจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่อื่นที่เสนอที่เรียนสำหรับเครือข่ายโรงเรียนของนักเรียน

(5) คำถาม นักเรียนจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนที่อยู่นอกเหนือโรงเรียนที่เลือกไว้ในแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหรือไม่ (Choice Form)?

คำตอบ เมื่อกรอกข้อมูลในส่วน A “โรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัดตัวเลือก” ของ Choice Form แล้ว ผู้ปกครองสามารถเลือกตัวเลือกโรงเรียนมัธยมได้มากที่สุดจากเครือข่ายโรงเรียนใด ๆ ก็ได้สามแห่ง โดยระหว่างการกรอกตัวเลือกในส่วน B “โรงเรียนแบบมีข้อจำกัดตัวเลือก” นั้น ผู้ปกครองสามารถเลือกตัวเลือกโรงเรียนมัธยมได้สูงสุด 30 แห่งจากเครือข่ายโรงเรียนที่บุตรหลานอยู่

ในขั้นตอนการจัดสรร “โรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัดตัวเลือก” ในส่วน A จะได้รับการดำเนินการก่อน นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนในส่วน A เรียบร้อยแล้วจะไม่ได้รับการจัดสรรอีกในส่วน B “โรงเรียนแบบมีข้อจำกัดตัวเลือก” หากนักเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรตัวเลือกสถานที่เรียนหลังจากที่ตัวเลือกของพวกเขา/เธอในส่วน A ได้ถูกนำไปใช้หมดแล้ว, เขา/เธอ จะได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนในส่วน B แทน

ในขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรตัวเลือกสถานที่เรียนในส่วน B ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรให้แก่นักเรียนตามกลุ่มเครือข่ายของการจัดสรร ตัวเลือกโรงเรียน และการสุ่มหมายเลขของพวกเขา หากนักเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนหลังจากที่ทุกตัวเลือกได้ถูกนำไปใช้หมดแล้วก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์จะทำการจัดสรรที่นั่งให้กับพวกเขาจากที่นั่งซึ่งยังคงเหลืออยู่ของโรงเรียนมัธยมศึกษา¹ ในโรงเรียนเครือข่าย กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การกรอกจำนวนตัวเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองยิ่งมากยิ่งขึ้น เพราะ โอกาสที่บุตรหลานของพวกเขาได้รับการจัดสรรที่เรียนที่ได้เลือกไว้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ทางตรงกันข้าม หากผู้ปกครองได้ทำการเลือกจำนวนโรงเรียนไม่กี่แห่งหรือแค่ตัวเลือกโรงเรียนที่เป็นที่นิยมเท่านั้น โอกาสที่บุตรหลานของพวกเขาจะได้รับสรรจัดโรงเรียนมัธยมที่อยู่ห่างไกลจากตัวเลือกของตัวเองจะเป็นไปได้สูงกว่า

¹ ไม่รวม โรงเรียนของโครงการเงินสนับสนุนโดยตรง และโรงเรียนที่มีหมายเหตุว่า “นักเรียน จะไม่ได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนนี้ ยกเว้น นักเรียนได้เลือกตัวเลือกอยู่ในตัวเลือกของนักเรียน”

(6) คำถาม **นักเรียนจากโรงเรียนประถมที่ป้อน/เสนอชื่อเข้ามาจะไม่ได้รับจัดสรรที่เรียนไปยังโรงเรียนมัธยมที่ป้อน/เสนอชื่อใช่หรือไม่?**

คำตอบ นักเรียนเหล่านั้นจะมีสิทธิ์ในสถานที่เรียนสำรองไว้ในส่วนโรงเรียนมัธยมที่ป้อน/เสนอชื่อได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ในกลุ่มเครือข่าย 1 หรือ 2 และได้ทำการเลือกสถานที่เรียนที่ป้อน/เสนอชื่อเข้ามาเป็นตัวเลือกแห่งแรกของพวกเขาในส่วน B “โรงเรียนแบบมีข้อจำกัดตัวเลือก” ในขั้นตอน CA หากจำนวนของนักเรียนที่มีสิทธิ์มีเยอะกว่าจำนวนของสถานที่เรียนที่สำรองไว้ ลำดับการจัดสรรจะดำเนินตามเครือข่ายของนักเรียน และทำการสุ่มตัวเลขของพวกเขามากกว่าสถานที่เรียนที่ได้สำรองไว้จะเต็ม

ถึงอย่างไรก็ตาม อาจจะมีกรณีที่นักเรียนไม่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนมัธยมที่ป้อน/เสนอชื่อเข้ามา ดังนี้:

- (ก) นักเรียนไม่มีคุณสมบัติด้านกลุ่มเครือข่ายที่เหมาะสม
- (ข) นักเรียนไม่ได้เลือกโรงเรียนมัธยมที่ป้อน / เสนอชื่อเป็นโรงเรียนตัวเลือกแรกของเขา/เธอในส่วน B “โรงเรียนแบบมีข้อจำกัดตัวเลือก” ของขั้นตอน CA ตามที่กำหนดไว้
- (ค) จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการป้อน/เสนอชื่อมีมากกว่าจำนวนที่ที่โรงเรียนสงวนไว้
- (ง) นักเรียนได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนจากโรงเรียนมัธยมแห่งอื่นผ่านช่องทางแบบการพิจารณาพิเศษ หรือได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนใน “โรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัดตัวเลือก” ตามส่วน A ในขั้นตอน CA แล้ว
- (จ) นักเรียนได้รับความเห็นชอบให้ได้รับการจัดสรรแบบข้ามเขต

(7) คำถาม **อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างการจัดสรรที่นั่งแบบโครงการสนับสนุนเงินโดยตรง (DSS) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมในระบบ SSPA และโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลแบบกองทุนสนับสนุนและแบบสนับสนุนต่อรายหัว?**

คำตอบ การจัดสรรที่นั่งสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมใน DSS และแบบโรงเรียนรัฐบาล แบบกองทุนสนับสนุนและแบบสนับสนุนต่อรายหัวเหล่านี้จะเหมือนกัน ยกเว้นโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมโครงการ DSS อาจจะมีการสงวนจำนวนที่เรียนในระดับชั้น S1 มากกว่า 30% ให้เป็นที่ DP แต่โรงเรียนเหล่านั้นก็ยังคงต้องการสงวนที่เรียนทั้งหมดไว้ 10% สำหรับขั้นตอน CA สำหรับการจัดสรร “โรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัดตัวเลือก” ในส่วน A นอกจากนี้ ที่เรียนในระดับชั้น S1 ในโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมโครงการ DSS จะใช้หลักการในการจัดสรรแบบ “ไม่มีตัวเลือก-ไม่มีการจัดสรร” สำหรับตัวเลือก “โรงเรียนแบบมีข้อจำกัดตัวเลือก” ตามส่วน B ในขั้นตอน CA กล่าวคือ นักเรียนจะไม่ถูกจัดสรรที่นั่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ DSS เว้นแต่ว่านักเรียนจะได้เลือกโรงเรียนในส่วน B ของขั้นตอน CA

(8) คำถาม ผู้ปกครองจะสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลของการจัดสรรได้หรือไม่?

คำตอบ ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับแผนก SPA ของกระทรวงศึกษาธิการ EDB ได้ในระหว่างเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น. ถึง 13.00 น. และ 14.00 น. ถึง 18.00 น. ปิดให้บริการทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ Podium Floor, West Block, Education Bureau Kowloon Tong Education Services Centre, 19 Suffolk Road, Kowloon Tong, Kowloon. หมายเลขโทรศัพท์ของแผนก SPA คือ 2832 7740 หรือ 2832 7700 สำหรับการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับระบบ SSPA กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากแผ่นพับ และวิดีโอที่ได้อัปโหลดไว้บนหน้าหลักของเว็บไซต์นี้

หน่วยงานการจัดสรรสถานที่เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

กรกฎาคม 2024